

Carla Bruni chào đời ở Ý, nhưng đến sinh sống ở Pháp từ lúc mới lên năm



Một nghệ sĩ đã đi vào trái tim của một chính trị gia - bước vào cuộc đời của Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy, là nữ hoàng trên sàn diễn thời trang quốc tế Ý: Carla Bruni.

Carla Bruni từ lâu đã được vào danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới. Bruni có cặp mắt màu xanh, «mắt mèo», có giọng nói nhẹ nhàng, những xoàng xoàng gò má cao, ríu rít, khuôn mặt Carla hao hao giống Cecilia, vợ cũ của Tổng Thống Sarkozy. Tính tình Bruni bình dị, không phô trương, không kiêu căng. Sau khi biết Tổng Thống hiện giờ là Carla, tình nhân cũ của Donald Trump và cựu Thủ Tướng Pháp Laurent Fabius, tất cả những tin đồn thời kỳ không lấy gì để báo phẫn quanh Sarkozy và Carla tăng lên dẫu đời, những Sarkozy vẫn ngang nhiên bước vào cuộc sống riêng tư, và cả tình cảm của mình tình lãng mạn nghệ sĩ trong cuộc đời chính trị của mình. Lúc này họ bắt đầu vây quanh, rình mò bắt các tay săn ảnh, và cuối cùng Carla Bruni trở thành Đệ Nhất Phu Nhân nước Pháp chỉ vài tháng quen biết nhau.

Các bức ảnh khoả thân trước kia của Carla Bruni khi còn là người mẫu, nằm nghiêng trên giường ngủ của con một của nhiếp ảnh gia thời trang người Mỹ Pamela Hanson, là các bức ảnh in lại từ cuộc bán đấu giá lớn nhất năm tại Vill Grisebach ở Berlin. Hình ảnh sexy này của Carla Bruni-Sarkozy, là một đầu tiên bán được 14,000 euros, được mua bởi một fan hâm mộ vô danh của Carla Bruni-Sarkozy, cho thấy sự hấp dẫn một bức ảnh khoả thân của siêu mẫu Đệ Nhất Phu nhân hiện tại của nước Pháp. Một bức tranh khoả thân khác của Carla Bruni do phó nhòm

Michel Comte ch p, đ c đ i di n c a Bruni trao l i cho m t nhà s u t m TC v i giá 65000 euros.

K t khi c u ngôi sao th i trang catwalk chuy n sang làm ca sĩ, r i thay đ i cu c đ i đ thành Đ nh t phu nhân Pháp, nh ng k ni m đ i t cũ c a Carla Bruni bùng lên trên m t báo, không nh ng trong n c Pháp mà c báo chí n c ngoài. Carla im l ng và ch p nh n nh ng gì mà trong quá kh c a mình. V i Tây ph c ng, ng i m u kho thân tr thành v T ng Th ng cũng không ph i là chuy n gì l n lao.

Năm 1990, Carla Bruni có tên trong danh sách 20 ng i m u th i trang đ t giá c a các hãng nh Christian Dior, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint-Laurent, Chanel, Versace. Carla ki m đ c 7.5 tri u USD m i năm. Carla n i ti ng cùng th i v i Naomi Campbell và Kate Moss. Trong th i gian này, Carla h n hò v i nh ng tên tu i n i ti ng, t t phú, đ n chính tr gia, các nh c sĩ, văn sĩ, ký gi , nhà tri t h c, đ o di n, lu t s , tài t cinema v.v ... Tên nh ng ng i tình cũ c a Carla là m t cái list dài thòng nh ng tên tu i nh nh Eric Clapton, Mick Fagger, Donald Trump, Los Carax, Charles Berling, Arnaut Klarsfeld, Guillaume Canet, Louis Bertignac, Mick Jagger, Kevin Costner, Vincent Perez, Jean-Paul Enthoven, Raphael Enthoven, và c u th t ng Pháp Laurent Fabius ...

Carla Bruni là con nhà giàu, h ng đ c s sung s ng t lúc nh , l n lên thành ng i m u tr đ p, nên chuy n yêu ai, và yêu bao nhiêu ng i tu thích, t i m t n c t do, ch ng ai c n đ ý đ n. Nh ng trong các cu c tình này, ph i k đ n cu c tình tay ba v hai cha con nhà Enthoven, làm cho bàn dân thiên h ph i chú ý h n là nh ng t m hình kho thân c a Carla. Khi Carla đang còn chung s ng v i Jean-Paul Enthoven (sinh năm 1949), m t nhà báo, m t nhà phê bình h c thu t, h n Carla Bruni 18 tu i (sinh 1967). Carla Bruni l i yêu Raphael con trai ru t c a Jean-Paul Enthoven. Raphael là giáo s tri t tr tu i, nh h n Carla 8 tu i (sinh 1975). Raphael lúc đó đã k t hôn v i n văn sĩ Justin Lévy, con gái c a nhà tri t h c Bernard-Henri Vévy, đã có v i nhau m t con trai.

Raphael Enthoven ly d v đ đ c t do yêu Cala Bruni. Carla sinh cho Raphael Enthoven đ a con trai Aurélien vào năm 2001. Đ a con trai ra đ i thì cu c tình c a h đ v , c hai chia tay k t đó. Sau này, Carla sáng tác bài hát trong album « 'un m'a dit » « Ai đó nói v i tôi » Carla vi t bài hát cho ng i tình Raphael.

V cũ Raphael tr thù Carla Bruni, b ng cách vi t m t cu n ti u thuy t bán ch y nh t trong năm 2004 t i Pháp và 2005 t i Hoa K , sách đ c đ ch ra nhi u th ti ng, đ a trên hành vi «

giống chúng » của Bruni, với tựa sách Rien de grave « Không có gì quan trọng » với bút pháp cay đắng, Léry miêu tả nhân vật trong sách tên « Paula » là « con búp bê », người phụ nữ có những sắt thép ẩn giấu trong người

Mới đây, nhân chuyến sang Hoa Kỳ, đài CNN đã hỏi Carla Bruni-Sarkozy về cuốn sách của Léry. Carla nói : « Cô ấy sống ở Pháp, một đất nước tốt do mà ai cũng có thể xuất bản và tấn công tấn công. Tất nhiên, tôi có thể kiện, nhưng nó sẽ là quảng cáo cho cuốn sách, cuốn sách đó không có trong nguyên tắc của tôi, tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền nói và viết ». Người dẫn chuyện CNN hỏi tiếp : « Bà có tin là câu nói của Michelle Obama « Sống trong tòa Bạch Ốc không một đất nước nào không ? ». Carla trả lời « Tất nhiên là Michelle Obama không bao giờ nói bất cứ điều gì như thế ! ».

Dù luôn ồn ào và đả kích của Carla, khi nghe Carla nói : « Thành thật thôi chúng tôi chung thủy với một người, nhưng tôi thích cuộc sống đa thê, hay đa phu hơn ». Carla Bruni cũng cho biết cô cũng rất dè dặt « nhằm chán với cuộc sống một vợ một chồng » và cho rằng « tình yêu thì lâu dài, nhưng cuộc sống cháy bỏng chỉ kéo dài hai hoặc ba tuần thôi » Vì những câu tuyên bố của Carla Bruni, và những cuộc chinh phục trong quá khứ, người ta nghĩ rằng Carla khó có thể trở thành một First Lady của nước Pháp. Andrée Sarkozy, 80 tuổi, cha của TT Nicolas Sarkozy, trả lời trong một cuộc phỏng vấn : « Trong vợ trí của Sarkozy, anh ta đã có thể tha hồ làm chuyện. Nhưng tôi hy vọng sẽ không ai nghĩ đến chuyện một đám cưới ... ».

Tình yêu có câu trả lời, Sarkozy áp dụng theo câu nói của người Việt : Cuộc sống phải có những liềm tay, chày đập lâu ngày có kẻ dèm pha. Học là ông quá bận rộn, vất vả đi đó đây, thường xuyên, nếu lòng ông cảm thấy yêu Carla thì có lẽ ngay, thì người của một quốc gia nào đó có nhu cầu mà chần chừ, nên đám cưới được tổ chức ngày 08/02/ 2008 tại điện Élysées ở Paris, chỉ sau vài tháng họ quen biết nhau vào cuối năm 2007. Carla Bruni lúc trở về bích hàng tá, nhưng là lần đầu tiên làm đám cưới lúc 39 tuổi với Tổng thống Sarkozy 52 tuổi, cưới vào lần thứ ba. Bàn dân thiên hạ xôm xè, nói ông Sarkozy quý trọng đức hạnh, với vàng trong vãn đời hôn nhân, sau đám cưới, sẽ đi tìm niềm vui của Sarkozy suốt đời thê thém.

Carla không thích chính trị, so sánh chính trị như một loại « boxing ». Bây giờ, Carla đã kết hợp hai đam mê : âm nhạc và bên cạnh những công việc quyên góp. Carla ôm đàn hát với những đam mê trong điện Élysées, hát, để xoa dịu những công việc sau những giờ làm việc vô cùng căng thẳng, một nhạc ...

Tên Carla Bruni-Sarkozy là để xuất hiện với công chúng trong các cuộc công du, tên Carla Bruni

dùng trong nghệ thuật âm nhạc của cô. Là người mẫu u kho thân trần kia, bây giờ là mẫu nghi thiên hạ Pháp, bức chân Carla ở đâu cũng có các nhà đầu tư phát hành hình ảnh kho thân của Carla bu theo, như chuyên công du hè năm ngoái tại Anh, và có cuộc tranh cãi ngay trước khi Carla đến Anh Quốc. Đã có người mua bức ảnh kho thân của Bruni bởi nhiếp ảnh gia Michel Comte 1993, với giá 91000 USD tại New-York.

Sở xu hướng của Carla tại Anh Quốc với trang phục màu xám, xách Dior, gày gót thấp, kín đáo nhưng quý rũ. Không phải để thể hiện cách ăn mặc trong chuyên đi chính thức để diện kiêu n Nữ Hoàng Anh. Chỉ vài giờ như người biếu tặng, Carla không phải mất lòng nào khi đến London. Carla được thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế cũng như tình cảm của người dân Anh và Pháp. Ở Anh, người ta cũng quan tâm đến bộ sưu tập trang Christian Dior của Bruni, do nhà thiết kế người Anh John Galiano.

Sau 3 năm kết hôn, dân Pháp thấy Carla Bruni-Sarkozy là người vợ ngoan ngoãn, một thế kỷ, một nghệ sĩ của điện Élysées. Carla đã tiếp kiến Dalai Datma tại một ngôi chùa Phật giáo ở Languedoc, Pháp, tiếp đón giáo hoàng Benedict XVI khi ông đến thăm nước Pháp năm 2008. Carla cùng chuyên tham dự buổi họp, với nghèo, đói và đói khổ, cùng với Hoàng Hậu Rania của Jordan và Wendi Murdoch. Carla có bữa ăn trưa với cựu nhật phu nhân Hoa Kỳ Laura Bush tại Bộ Tàng Nghệ Thuật Petroptitan, rồi cùng chuyên dự phiên họp Hội Đồng Liên Hợp Quốc.

Carla lập Hội Foundation Carla Bruni Sarkozy ngày 23/04/2009, được sự che chở của Fondation của chính phủ Pháp. Fondation Carla Bruni-Sarkozy có nhiệm vụ tổ chức để khuyến khích văn hoá, giáo dục và kiến thức để đầu tư tranh chuyên bình đẳng xã hội. Tài trợ hoàn toàn bằng vốn của thiện nhân, cá nhân, công doanh nghiệp. Carla Bruni cam kết, đầu tư tranh chuyên AIDS. Được Nhật Phu Nhân đã tặng chiếc áo choàng của Christian Dior được bán với giá 12000 euros mà Carla mặc trong chuyên viếng thăm chính thức của bà tại hoàng gia Anh. Carla Bruni đã xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Ngày Thế Giới chuyên AIDS, bà được bổ nhiệm để sự của Quốc Toản Chuyên chuyên AIDS.

Vài nét tuổi trẻ của Calar Bruni.

Carla Bruni chào đời ở Ý, như người sinh sống ở Pháp từ lúc mới lên năm, rồi vào nội trú ở Thu Sĩ, trở về Pháp theo học các môn nghệ thuật và kiến trúc, như học bằng năm 19 tuổi và trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Carla Bruni là con gái của một gia đình giàu như một triệu phú Ý. Ông nội cô có công ty lốp xe, được hàng thủ nhì Pirelli của Ý. Mẹ cô, là một nghệ sĩ

Cuộc sống & Tình yêu của Carla Bruni-Sarkozy

Tác Giả: Bích Xuân

Chúa Nhật, 27 Tháng 3 Năm 2011 07:23

đồng nghiệp của mình hoà nhập với tiếng. Chị cô là Valeria Bruni Tedeschi, biên kịch và là minh tinh điện ảnh. Cha cô, ông Alberto Bruni Tedeschi mất nhà soạn nhạc opera và cũng là nhà doanh nghiệp giàu có.

Carla Bruni học piano và guitar. Carla đã được bao quanh bởi âm nhạc từ khi còn rất trẻ và đã được thừa kế gia đình mất hàng nghìn nghệ thuật này. Đam mê văn học và viết, Carla sáng tác bài hát. Năm 1995, cô đóng phim trong vai trò của Catwold, đóng phim lần thứ hai 1997, lúc đó Carla 29 tuổi. Carla đã phát hành được ba cuốn CD, có những bài do cô viết ca từ, nhạc sĩ Julien Clers sáng tác nhạc. Ba cuốn CD nhạc năm 2000 xuất hiện trong cuốn phim của Hans Canosa, Conversation with Other Women.

Carla chọn một số nghiệp vụ mới trong thời gian ngắn năm, quyết định dành mình cho âm nhạc. Năm 2002, Carla phát hành album « Quelqu'un m'a dit », đi kèm theo với âm thanh guitar solo của Carla. Album được đón nhận bởi các nhà phê bình, và bán được hai triệu bản. Carla đã giành được Prix Raoul năm 2003 do SASEM tổ chức. Bài hát « Le plus beau du quartier » được xếp đầu trong đơn vị phim quảng cáo cho công ty thời trang Thuần Đẳng H&M vào dịp Giáng Sinh năm 2006. Carla Bruni chọn bản cho ra cuốn album thời trang sếp tôi ... Khi còn trẻ, thời trang âm nhạc của Carla Bruni là Joe Strummer.

Kết hôn với Tổng thống Pháp gần 3 năm. Theo khảo sát của báo France Soir, vai trò của Carla Bruni-Sarkozy được đánh giá cao bởi 66% của Pháp, họ đã được hài lòng với Carla Bruni-Sarkozy, được nhận từ phụ nhân Pháp. Cũng vậy báo chí suy đoán, Carla sẽ góp phần quan trọng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra trong mùa Xuân 2012 sắp tới, nhiệm kỳ Tổng thống mới tiếp theo lại của Nicolas Sarkozy.

Tình yêu của Sarkozy và Carla đã biểu hiện rõ ràng, trong những lúc đi thắp nến mà những tay phó nhòm chụp được. Đó đây cho đến ngày bầu cử, Tổng thống sẽ nghe ngóng với yêu quý của mình, với guitar đeo hát lên những khúc nhạc chiêu, được những người, để vinh danh tình yêu theo lời ca tiếng nhạc ngọt ngào ...